

Số: /BC-ĐKS

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa XXII

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-HĐND ngày 16/6/2023 của Thường trực HĐND huyện khảo sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa XXII;

Đoàn khảo sát đã ban hành Công văn¹, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã nơi có kiến nghị của cử tri, tiến hành khảo sát trực tiếp 7 nội dung tại 2 cơ quan và 04 xã²; Đoàn khảo sát báo cáo kết quả như sau:

1. Cử tri thôn Trại Nhất, Trại Sáu, Trại Hồng Nam, xã Hồng Kỳ đề nghị Ban QLDA và nhà thầu thi công đoạn đường Đồng Tâm - Hồng Kỳ làm lại đường, cống thoát nước, sân, vườn cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời dọn toàn bộ phần đất đổ trùm lên ruộng canh tác của một số hộ dân.

Đối với nội dung này, UBND huyện trả lời: Công trình thi công đến nay đã hoàn thành các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công đã được phê duyệt. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thi công xử lý, san gạt, lu lèn hoàn thiện lề đường, nạo vét rãnh đất đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật.

Qua khảo sát thực tế cho thấy: đoạn đường đã được san gạt, lu lèn hoàn thiện lề đường, nạo vét rãnh thoát nước, chuẩn bị lắp đặt 1 số cống thoát nước; tuy nhiên, còn vị trí cống thoát nước chưa được xử lý, đất đổ lên 1 phần ruộng canh tác của hộ dân chưa có biện pháp xử lý phù hợp để người dân canh tác thuận lợi (không có lối đi).

Như vậy, việc báo cáo ý kiến này đã được giải quyết là chưa phù hợp. Đề nghị chuyển sang ý kiến đang xem xét, giải quyết để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo.

2. Cử tri thôn Đền xã Đồng Lạc đề nghị cấp có thẩm quyền cho kiểm tra lại công trình nâng cấp cải tạo hồ thôn Đền vì hiện nay hồ đã đi vào sử dụng nhưng rò rỉ nhiều không giữ được nước.

Đối với nội dung này, UBND huyện trả lời: Công trình Cải tạo hồ thôn Đền đã hoàn thành các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và được bàn giao năm cho địa phương 2021; Qua xem xét ý kiến cử tri của địa phương, tháng 12/2022, Chủ đầu tư đã cho kiểm tra và chỉ đạo đơn vị thi công xử lý điểm rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công trình.

Qua khảo sát cho thấy: lòng hồ Đền chủ yếu mọc cây cỏ... , mương nước phía dưới cống của hồ đang chảy với lưu lượng nhất định. Trưởng thôn cho biết

¹ Số 66/ĐKS ngày 26/6/2023 về việc thông báo lịch khảo sát phục vụ thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy – HĐND huyện.

² Tòa án nhân dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã: Tân Sỏi, Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Tiến Thắng.

khi hồ cạn đã đắp bùn tại mép cống, tuy nhiên, khi hồ có nước, nước sau cống vẫn chảy theo mương không rõ nguyên nhân.

Như vậy, việc báo cáo ý kiến này đã được giải quyết là chưa phù hợp. Đề nghị chuyển sang ý kiến đang được xem xét, giải quyết.

3. Đại biểu xã Tân Sỏi tiếp tục đề nghị xem xét, xử lý ô nhiễm môi trường tại trang trại lợn Đầm Um, xã Tân Sỏi.

Đối với nội dung này, UBND huyện trả lời: Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 về việc Kiểm tra, rà soát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi có nguồn thải lớn trên địa bàn huyện Yên Thế với thành viên gồm đại diện các cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn. Trong năm 2023, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với tất cả các trang trại chăn nuôi có nguồn thải lớn trên địa bàn.

Qua khảo sát thực tế cho thấy: hệ thống xử lý nước thải, hồ lọc sau bể bioga, hệ thống lọc không được nạo vét ảnh hưởng đến việc thoát nước thải. Nội dung này đã được Đoàn kiểm tra của UBND huyện chỉ ra tại buổi kiểm tra ngày 07/6/2023 và yêu cầu chủ trang trại lợn Đầm Um khắc phục, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 20/7/2023.

Như vậy, việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm; nội dung trả lời của UBND huyện mang tính giải trình, thông tin, chưa bổ sung kịp thời kết quả giải quyết và giải quyết kiến nghị của cử tri chưa triệt để.

4. Cử tri thôn Tiên Thịnh, xã Tiên Thắng đã nhiều lần và tiếp tục phản ánh mương thoát nước sau khu dân cư mới thôn Tiên Thịnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư xảy ra nhiều bất cập, đã xuống cấp, (được quy hoạch năm 2012, 46 lô, 100m²/lô, trong đó có 04 lô bị phá mương do phần mương nằm trên đất của hộ dân). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo sửa chữa và giải quyết dứt điểm.

Đối với nội dung này, UBND huyện trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra, xem xét giải quyết.

Qua khảo sát thực tế cho thấy: Dự án khu dân cư mới thôn Tiên Thịnh do Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện làm chủ đầu tư; tại thời điểm khảo sát, một đoạn mương thoát nước đã bị các hộ dân đổ cột xây sàn sử dụng, một đoạn mương không còn do 04 hộ dân đã xây nhà ở do hộ dân phản ánh đoạn mương này nằm trong diện tích lô đất ở của gia đình.

Như vậy, việc báo cáo ý kiến này đã được giải quyết là chưa phù hợp. Đề nghị chuyển sang ý kiến chưa được xem xét, giải quyết.

5. Cử tri xã Tiên Thắng đề nghị cải tạo và nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn Tiên Thịnh đi Tiên Bộ (đoạn từ nhà Hường Thành đến nhà anh Huyền Thành) do đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đối với nội dung này, UBND huyện trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Tiến Thắng kiểm tra, đánh giá hư hỏng để có phương án sửa chữa phù hợp.

Qua khảo sát thực tế cho thấy: tuyến đường từ ngã ba thôn Tiến Thịnh đi Tiến Bộ dài khoảng 600m đã được rải nhựa...từ rất lâu, do phát triển kinh tế - xã hội, phương tiện giao thông nhiều đã gây lún, mặt đường lồi lõm, bong tróc, ảnh hưởng giao thông đi lại của Nhân dân; đồng thời chưa có cơ quan chuyên môn của UBND huyện kiểm tra thực địa.

Nội dung này mang tính giải trình, thông tin, do vậy, đề nghị UBND huyện ban hành văn bản giao cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Tiến Thắng kiểm tra, đánh giá cụ thể để có phương án sửa chữa phù hợp.

6. Đại biểu HĐND huyện tổ 1: Phản ánh và đề nghị Tòa án nhân dân huyện thực hiện nghiêm việc gửi Bản án hoặc Quyết định Ly hôn về cho UBND xã để UBND xã ghi chú ly hôn. Việc không gửi bản án của Tòa để xảy ra tình trạng khi công dân cần xin trích lục bản án, công dân xuống Tòa xin thì Tòa lại yêu cầu công dân ngược về xã xin xác nhận Tình trạng hôn nhân thời điểm từ khi Ly hôn đến ngày xin cấp Trích lục, trong khi UBND xã không nhận được, không thực hiện được việc xác nhận, gây bức xúc cho đối tượng.

Đối với nội dung này, Tòa án nhân dân huyện Yên Thế trả lời: Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri Tòa án nhân dân huyện đã kiểm tra hồ sơ thì thấy toàn bộ các vụ án hôn nhân và gia đình sau khi giải quyết xong các bản án và quyết định có hiệu lực pháp luật đều được gửi về UBND xã, thị trấn nơi các đương sự đăng ký kết hôn. Căn cứ vào khoản 2 Điều 57 Luật hôn nhân và gia đình năm 2015 quy định "*Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan*".

Qua khảo sát Văn phòng và thư ký Tòa chưa cung cấp được sổ theo dõi công văn đi để khẳng định đã thực hiện nghiêm túc, triệt để việc gửi quyết định bản án có hiệu lực pháp luật đến nơi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, theo báo cáo của TAND huyện: TAND huyện đã thực hiện việc phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật; tuy nhiên, vẫn có trường hợp gửi về UBND xã, thị trấn nơi các đương sự đăng ký hộ khẩu thường trú (sai quy định) và chưa có biện pháp theo dõi việc gửi các văn bản này. Qua báo cáo của UBND các xã, thị trấn và đối chiếu một số hồ sơ lưu tại TAND cho thấy, UBND một số xã, thị trấn chưa thực hiện tốt việc lưu giữ bản án, quyết định ly hôn do TAND huyện gửi đến.

Đề nghị TAND huyện thực hiện nghiêm quy định về việc gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch theo quy định và đề nghị UBND các xã, thị trấn nơi đã thực hiện việc đăng ký kết hôn thực hiện tốt công tác đăng ký văn bản đến khi nhận được bản án, quyết định ly hôn do TAND gửi đến, tránh việc không cập nhật đầy đủ, kịp thời.

7. Cử tri xã Đồng Vương phản ánh người dân đã thực hiện đóng quỹ phòng chống thiên tai theo quy định của nhà nước. Trong cơn bão số 3 vừa qua, có một số diện tích lúa, rau màu và diện tích rừng bị thiệt hại, nhưng không được xem xét, hỗ trợ. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

Đối với nội dung này, UBND huyện trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, đối với nội dung hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, ngày 14/4/2023, UBND huyện đã có Thông báo Kết luận số 69/TB-UBND, Kết luận tại phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 13/4/2023, theo đó UBND huyện nhất trí với các nội dung đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thực hiện một số nhiệm vụ tại Báo cáo số 252/BC-TCKH ngày 12/4/2023, trong đó có nội dung đề xuất hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện trình tự hỗ trợ theo quy định.

Qua khảo sát cho thấy: ngày 13/9/2022, UBND Đồng Vương đã có Tờ trình³; ngày 30/3/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình⁴; ngày 12/4/2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có Báo cáo⁵ trình phiên họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 13/4/2023; ngày 14/4/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND kết luận nội dung phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 13/4/2023, tuy nhiên, trong Thông báo này không có nội dung như trả lời ý kiến cử tri. Đến thời điểm hiện nay, các hộ dân xã Đồng Vương bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2022 chưa nhận được hỗ trợ.

Như vậy, việc báo cáo ý kiến này đã được giải quyết là chưa phù hợp; kiến nghị của cử tri chậm được xem xét giải quyết. Đề nghị chuyển sang ý kiến đang được xem xét, giải quyết.

Trên đây là báo cáo khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện khóa XXII.

Đoàn khảo sát báo cáo Thường trực HĐND huyện và HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được khảo sát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN KHẢO SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Nguyễn Văn Thanh**

³ số 732/TTr-UBND đề nghị UBND huyện hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2022.

⁴ số 56/TTr-NN gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện đề nghị hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2022 trên địa bàn huyện.

⁵ số 252/BC-TCKH có nội dung đề xuất hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

